
 

Menningar- og ferðamálaráð  

Ár 2017, mánudaginn 9. október var haldinn 290. fundur menningar- og ferðamálaráðs. 

Fundurinn var haldin í Ráðhúsi Reykjavíkur og hófst hann kl. 13.31. Viðstaddir: Elsa 

Hrafnhildur Yeoman, Þórgnýr Thoroddsen, Margrét Norðdahl, Aron Leví Beck, Marta 

Guðjónsdóttir og Þorgerður Agla Magnúsdóttir. Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og 

flugvallarvina: Trausti Harðarson. Áheyrnarfulltrúi BÍL: Kolbrún Halldórsdóttir. Af hálfu 

starfsmanna: Arna Schram, Signý Pálsdóttir, Heiðrún Aðalsteinsdóttir og Inga María 

Leifsdóttir sem ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist: 

5. Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina leggur fram svohljóðandi tillögu: 

 

Vörumerkið „REYKJAVÍK LOVES“ hefur verið unnið vel og markvisst með 

undanfarin ár af Höfuðborgarstofu og innan Reykjavíkurborgar. Nú er komið að 

þeim tímapunkti að færa þarf vörumerkið og vörur tengdar því á næsta stig í 

markaðssókn og nýtingu til að styðja við Reykjavíkurborg sem ferðmannaborg og 

til að styðja við og stuðla að aukinni sölu á vörum undir vörumerkinu s.s. 

„REYKJAVÍK LOVES The City Card“. Menningar- og ferðamálaráð samþykkir 

því að veita sérstakt auka fjárframlag fyrir árið 2018 sem geti stutt við eitt 

stöðugildi til eins árs sem tilraunaverkefni til stuðnings við verkefnið, auk 

sambærilegrar upphæðar til efnis og þjónustukaupa, þannig styður ráðið við aukna 

sölu á tekjugefandi þjónustu og vörum Reykjavíkurborgar. 

 


